

สารบัญ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Oral Presentation	หน้า
ชบวนแห่ชมเมืองเจ้าปู่-ย่า ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี: พื้นที่การดำรงชาติพันธุ์และสร้างเครือข่ายสังคมของคนจีน ในจังหวัดอุดรธานี โดย จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว	1
ศาลเจ้าที่ : สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทางความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ส่วย ลาว และเยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ โดย พระวีระพงษ์ โคษา และ สุทัศน์ ประทุมแก้ว	10
แนวทางการพัฒนาประเพณีการบวชควายจำของชุมชนบ้านเขื่อง ตำบลบ้านเขื่อง อำเภอเชิงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด โดย นักศึกษาแขนงการปกครองท้องถิ่น รหัส 601 เสกสรรค์ สนวา พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์ และ สุพัฒนา ศรีบุตรดี	18
การสักการะบูชาหินและแม่น้ำโขง: การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์สู่กิจกรรมประเพณีและ การท่องเที่ยวบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดย นัยนา อรรถนาทร ไทยโรจน์ พวงมณี วิระ อีสโร อภิชา ปลัดกอง ศชสิทธิ์ เจริญสุข และ จันทกานต์ พันเลียว	27
การศึกษากิจกรรมประเพณีแห่นางแมวกับการบูรณาการในสถานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน เมืองสุรินทร์ โดย ฉัตรภรณ์ จันทร์แจ่มธารี ยโสธารา ศิริภาพระภากร และ สุรียา คลังฤทธิ์	34
ความเชื่อพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ของชาวไทยเชื้อสายเขมรกับคำสอนด้านความปลอดภัย โดย พระปลัดสุดฤทธิ์ ธนสารโร ยโสธารา ศิริภาพระภากร และ สุรียา คลังฤทธิ์	43
พิพิธภัณฑวัดอาม้อยกับการให้ความสำคัญในการรวบรวมพระพุทธรูปไม้เพื่อการศึกษา โดย พระครูโสภณธรรมภิมณฑ์ และ ยโสธารา ศิริภาพระภากร	51
คติทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบของ จังหวัดศรีสะเกษ โดย สุทัศน์ ประทุมแก้ว และ พระวีระพงษ์ โคษา	58
การดำรงอยู่ของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดย ธนยศ สรรรัตน์ สายใจ เกิดมงคล วิศรุตม์ งามศิริกุล และ ทิวาพร ใจก้อน	66
การให้ทานในพระพุทธศาสนา โดย ณัฐกร ทิรัญโท และ พลสยาม สุนทรสนิท	75
การสังเคราะห์รูปแบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อการพัฒนาสังคม โดย อมรรรัตน์ วงศ์สารภี	83
การศึกษาความรู้และเจตคติต่อโรคเบาหวานของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม โดย ศรัญญา ปะนะภูเต นิตยา จันทะคุณ และ ปรมภรณ์ แสงภารา	92
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม โดย กาญจนา พัสโสตา นิตยา จันทะคุณ และ นิวัตร สุวรรณะ	100
การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลไค้ปูน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย วาริช ราชศรี	109
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดหนองบัวลำภู โดย ธารา เจริญรัตน์	114

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Oral Presentation	หน้า
แนวคิดการเรียบเรียงลายพื้นบ้านอีสานสำหรับวงเครื่องเป่า โดย พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้ำ	120
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด สายแนนสองฝั่งโขง โดย อัมพร ใจเต็จ	128
อัตลักษณ์เครื่องแต่งกายของพ่อโนราแขก โดย อานนท์ หวานเพ็ชร	137
รูปแบบการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้หอศิลป์บ้านพ่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย ชีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร และ ไทยโรจน์ พวงมณี	145
สี่แผ่นดิน: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคำสอน โดย ณัฐรช จอมพารา	153
“อื้อซ่าขามนามกรในวรรณกรรมคำสอนของอีสาน” อัตลักษณ์ทางภาษาในสังคมปิตาธิปไตย โดย ศาริศา สุขคง	161
การตอบรับคำชมภายใต้เจตนาเสียดสี: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นพรัตน์ จันทรโสภา	170
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสงขลา โดย วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล นุกูล ชื่นพัก นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว กัลยา ต้นสกุล ศรัณยูลักษณ์ เทพวารินทร์ และ จีรวัฒน์ นนทิกการ	176
ประชาสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักประชาธิปไตยแบบปรัชญาหรือ โดย รตา อนุตตรังกูร และ นันทิยา สัตยวาทิ	184
อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดย ยศวดี เชื้อวงศ์พรหม ละมัย รมเย็น และ สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง	190
อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดย ขยาภาภรณ์ ทองบ่อ และ สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง	197
อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนของ เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดย วาสนา วรศักดิ์เพชร และ ละมัย รมเย็น	205
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ ของเทศบาล เมืองคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นุกูล ชื่นพัก วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว วิฑู ฌ สงขลา ฐิติพงศ์ เกตุอมร และ ปฏิพัฒน์ กิตติโชควัฒนา	213
แนวทางการพัฒนาการจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ โดย วิชญานันท์ เทพิกัน ยูพิน เกื้อนศรี และ มณูชดา สุพรจักร	221
แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษา สภาเด็ก และเยาวชน ในจังหวัดขอนแก่น โดย ภรินันท์ เศษมา	229
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย ยุทธพล เดชารัตนชาติ	237
แนวทางการพัฒนาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนบ้านปากทุ่ง ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ โดย บุญธิกา กาวี สุพัตตรา ตันติจรียาพันธ์ และ อุทัย ละซั่ว	246

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Oral Presentation หน้า

แนวทางแก้ไขปัญหาคาความยากจนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย พุทธรักษา ศรีพิทักษ์ จุฬา ทองประไพ และ สาวิณี รอดสิน	254
อิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนคือ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดย สุริยาวัธ งามภูธร สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง และ ชาติชัย อุดมกิจมงคล	262
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย สุริยะ โตพุ่ม ศุภกร เสนานุช และ จีรศักดิ์ โปกาวิน	271
การจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสมถวิลเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดย บัณฑิต ชินบัญชา ตระกูล ไพรวรรณ ไชยศักดิ์ และ จีรศักดิ์ โปกาวิน	278
การวิจัยเอกสารเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของรูปแบบและกลไกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดย โสภณ สุวรรณรัตน์	287
รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดย วสันต์ ศรีโยธี และสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง	296

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Oral Presentation

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ มาตราแม่กต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โดย กนกวรรณ เพ็ชรอยู่ และ มาริยา เถาอินปาก	306
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดย นิตติยา ไชยพิเดช มาริยา เถาอินปาก ศาริศา สุขคง และ สมเกียรติ อารีย์	315
การพัฒนาทักษะการแต่งกลอนสุภาพ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสองรักวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย ธนัญญา พันธุ์ชัย มาริยา เถาอินปาก และ ปัจจวี ศรีโชค	323
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้ The Geometer's Sketchpad ร่วมกับแบบฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โดย นภัทรสร วิจิตรปัญญา หอมหวน สุวรรณชาติ ธเนศพลร์ วสุนันต์กุล อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ วัชรพงษ์ ราคาแพง และ นิ้ม อินทะสอน	331
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการใช้เซตเพื่อแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ แบบ ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสองรักวิทยา โดย จุฑารัตน์ ผักเทา ภาณุวัฒน์ พรหมรักษา ศิวรักษ์ พรหมรักษา วัชรพงษ์ ราคาแพง อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ และ นิ้ม อินทะสอน	339

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Oral Presentation

หน้า

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ร่วมกับ สมุดงานแบบโต้ตอบ โดย อุมารินทร์ อุทธาญาติ อนุ มาลาพันธ์ เสาวภาคย์ วงษ์ไกร ประวีณ์นุช วสุอนันต์กุล ปารีชาติ ภูภักดี และ นิ้ม อินทะสอน	347
การส่งเสริมการสร้างสรรคของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนว คาร์ล ออร์ฟ โดย สุรียันต์ แสงงาม	354
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาที่มีผลต่อการเรียนรู้ภายในตัวของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต โดย เบญจพร อุมา	363
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดย วินัส ภัคตินันธา และ อนุภูมิ คำยัง	371
การพัฒนาชุดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ภัทรธร จันวันดี และ กุลกนก จันวันดี	380
ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ Class Start ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย กัมปนาท คูศิริรัตน์ และ นุชรัตน์ นุชประยูร	388
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสร้างความรู้การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่บูรณาการกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดย ชาญ สิงห์แก้ว และ นิติพัฒน์ พิสุทธิพงษ์	395
เกมและการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับเด็กประถมศึกษา โดย บังอร อ่อนสะอาด และ อัจฉรา นันทะศรี	402
แนวทางการจัดกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นถิ่น โดยใช้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน โดย อาศิรา พูลจันทร์ อินทิรา พรหมพันธุ์ และ สรिता เจือศรีกุล	410
การพัฒนาและหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอาคูโน้ โดย บงการ ไวโสภา วัฒน์พงศ์ สาสิมมา ศุภิศรา คำบุตดา และ โอภาส รักษาบุญ	419
สารคดีท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรื่อง แมคคาเดเมีย โดย เอกภูมิ อิ่มอก นวพล บุญหาญ และ ศักดินนท์ แสงขาว	427
สารคดีเชิงวัฒนธรรมเรื่อง สืบสานประเพณีผีชนน้ำ (แมงหน้างาม) จังหวัดเลย โดย เอกภูมิ อิ่มอก รัตนภรณ์ หัวจันทิก และ วรพงษ์ ชินภาส	434
พฤติกรรมการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดย สมยงค์ สีขาว และ ว่าที่ ร.ท.วิษณุวิสิษฐ์ วงษ์เขียว	440
การเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย พรพิมล สุบิน ศศิธร ชันติธราภรณ์ และ อัจฉรา นันทะศรี	447
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดหนองบัวลำภู โดย อำนวย มีราคา	455

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Oral Presentation

หน้า

การศึกษาสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย ณัฐภรณ์ พันธวงศ์ และ สติรพร เชาว์ชัย	463
การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดย เรวดี ศรีประเทศ และ ยืนยง ไทยใจดี	471
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดย พัฒน์นรี ผาทอง และ ยืนยง ไทยใจดี	479
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดย อภิลิทธิ์ หล้าเพี้ย	487
การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดแพร่ โดย จีราพร วุฒิการณัม และ ฉลอง ชาตรุประชีวิน	495
ความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นปี พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย ชุติมา จันทจรจิตร กาญจนกมล สุวิทยารัตน์ อดุลย์ หวังจิ มะลิ ประดิษฐ์แสง และ ณรงค์ กาญจนะ	503

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Oral Presentation

ความหลากหลายและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกล้วย ในหมู่บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย ธาวิณี บุญจะนะ มิ่งขวัญ ป้องปาน ปิยะนุช เหลืองงาม และ วัชรินทร์ เดชกุลทอง	511
ความหลากหลายของผักพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์ของผัก พื้นบ้านในหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย กวิตา สีแสง จินดารัตน์ ฟองคำสี ปิยะนุช เหลืองงาม และ นันทพร กงภูเวา	518
ความหลากหลายของผักพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในหมู่บ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย ณัฐนิชา ชัยแสง ณัฐนิกา สุวรรณสนธิ อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ และ วัชรินทร์ เดชกุลทอง	524
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ ในหมู่บ้านท่าวังแคน ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย ปรียาพร งามหล้า สุวนันท์ หม่วยนอก อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ และ นันทพร กงภูเวา	529

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Oral Presentation	หน้า
ความหลากหลายของโปรโตซัวในแหล่งน้ำกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย ศุภัสสร เคนจันทา สุภารัตน์ แก้วจันทร์ กิตติ ต้นเมืองปัก และ อิศรารัตน์ มาชั้นพันธ์	535
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและແນແຂງແຫ້งต่อผลผลิตของคะน้าฮ่องกง โดย ภาชิตา ทุ่งศิริ การตรวจหาเชื้อ <i>Salmonella</i> spp. ในต้นหอมจากตลาดสด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ชรินทร์ธร ทัพถายชัย และ พิทักษ์ น้อยเมล์	543
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียลำไส้ปลวก <i>Breznakia pachnodae</i> T1-07 โดย ปิยะนุช เนียมทรัพย์ ศรีกาญจนา คล้ายเรือง ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน และ วสุกัญญา รักธัญญกรรม	548
การสำรวจสารเคมีตกค้างในผักจากตลาดสดบ้านตัว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ประกายกานต์ ทุมวงษ์ มัจฉา มะหุณี ศุทธิณี พรหมมาวันนา สุนิษา คำตา และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์	555
ผลของโปรแกรมความรู้ด้านสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก โดย จันนภา อัมขม อธิปริยา บุญถนอม อำพล เกสร กิ่งแก้ว สำรวรรัตน์ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ เอกภพ จันทรสุคนธ์ และ บัญชา สำรวรรัตน์	563
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลวังโมกข์ อำเภอลือชัยบุรีรัมย์ จังหวัดพิจิตร โดย สุภารัตน์ บุญรามา ศิวัช ห่านไต้ อัญมณี ปิ่นสุวรรณ ทิพวรรณ ปิ่นมณี นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และ กิ่งแก้ว สำรวรรัตน์	570
การศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) ต่อภาวะโภชนาการของผู้บริโภคในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดย เตือนใจ ศิริพาหนะกุล มธุรส ชลามาตย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์ ศิวารักษ์ พรหมรักษา และ นพรัตน์ พันธวาปี	579
แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก สำหรับอบแห้ง สับปะรดไร้ม่วง จังหวัดเลย ประเทศไทย โดย จักรพรรณ์ ผิวสะอาด ชยพัทธ์ ภูสำเภา และ โสฬส ศรีหมื่นไวย	588
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในไข่เป็ดในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดย สุขชาติ ขุนปราบ และ วรากร วิศพันธ์	596
การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่ทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต สำหรับอบแห้งหน่อไม้ โดย ทรงกลด นีราราช รตา ดอนเงิน วชิรินทร์ เดชกุลทอง และ ปิยพร วงศ์อนุ	604
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบครัวเรือนที่ทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต สำหรับอบแห้งฝรั่ง โดย พรนภา ชีพอุบัติ ยลดา แก้วแดง วชิรินทร์ เดชกุลทอง และ อิศรารัตน์ มาชั้นพันธ์	612
	618

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Oral Presentation	หน้า
การศึกษาการปรับค่า pH และศึกษาค่า EC ของน้ำที่เหมาะสมในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ปุ๋ย จาก มูลโค โดย ปราริยา พิมพ์สิข มะลิวัลย์ ณ เสน วชิรินทร์ เดชกุลทอง และ ปิยพร วงศ์อนุ	626
ศึกษาค่า pH ของน้ำโดยใช้ปุ๋ยจากมูลกระบือ โดย ปาณิณี กันหา สุพัตรา คำย่อย วชิรินทร์ เดชกุลทอง และ ปิยพร วงศ์อนุ	631
ศึกษาค่า pH ของน้ำโดยใช้ปุ๋ยจากมูลสุกร โดย ชรินทร์ มุลาวารี นราธิป นามอุตวงศ์ วชิรินทร์ เดชกุลทอง และ ปิยพร วงศ์อนุ	638
ปริมาณสารกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในน้ำผิวดินบริเวณลำน้ำห้วยหลวง ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี โดย เอราวัฒน์ เบ้าทอง	646
การสะสมโลหะหนักในดินพื้นที่เกษตรกรรม ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย วัลลภ ทาทอง เนตรนภา พงเพชร กานดา ปุ่มสิน และ อมรศักดิ์ สองเป็ง	654
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมี และการดูดซับสีเมทิลีนบลูของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกผล มะค่าโมง โดย ทศพร สีหิน อัญชลี จันทิลา และ วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์	662
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการบนมือถือในการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียน โดย ภูมิชัย ตะโนนศรี พงศกร กองคำ สุเทพ สุทธิใส และ ณัฏฐริยา คำยัง	670
การพัฒนาระบบเอกสารในชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับครู ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสุนทรพรมคุณ ศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดย กิรติ แก้วสกุล แสงเทียน ชูรัตน์ และ ณรงค์ บุญศิริสัมพันธ์	678
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ทีมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา หลักการ เขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตามแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบोजล์ร่วมกับสื่อสังคม ออนไลน์ โดย นุชรรัตน์ นุชประยูร และ ไพฑูรย์ จันทรเรือง	686
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ณิชนันท์ จงใจสิทธิ์ ณัฐพงศ์ เกิดฤทธิ และ นัฐวัฒน์ โนราช	695
การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลวังสะพุง โดย อิทธิชัย อินลพเพ ณัฐพงษ์ ไชยเต็ม และ พิรเดช ผิวกลม	703
การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) โดย ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ วิชัย พัวรุ่งโรจน์ สุริยา ลุนจันทา วิโรจน์ อภัยสูงเนิน สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ และ คมกริช ไชยวงษ์	712
วิธีการขยายไซเนไฮเพอร์โบลิค-กอร์ดอน สำหรับสมการเบอร์เกอร์ทั่วไป (2+1) มิติ โดย จตุพร ทูยเวียง ไพรินทร์ ทองริม อารีรัตน์ ขุนทุม สิทธิชัย สมศรี และ มนตรี ต่อวัฒนบุญ	720
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเศษเหลือทิ้งจากสวนไม้ผลสำหรับการผลิตถ่านอัดแท่ง โดย อมร วิสิทธิ์วงศ์	729
การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในตัวอย่างองุ่นป่า โดย นัทรพิพัตร กิตติอาษา อนัญญา แก้วคงดี และ สุพัฒน์ พระเมืองคง	735

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Oral Presentation	หน้า
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค กรณีศึกษาถนนคนเดินถนมหิมิตถนอม อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ทศพร แก้วขวัญไกร และ ศศิธร โสภากุล	744
ผลกระทบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม โดย พรวดี รักษาศรี อัจฉรพร เฉลิมชิต นาวา มาสวนจิก กชนิภา วานิชกิตติกุล และ ปิยะวรรณ ยางคำ	752
ผลกระทบของการตลาดสีเขียวที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม โดย นาวา มาสวนจิก อัจฉรพร เฉลิมชิต พรวดี รักษาศรี กชนิภา วานิชกิตติกุล และ ปิยะวรรณ ยางคำ	761
อัตลักษณ์กับแนวทางการพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์ โดย ยโสธรา ศิริภาพระภากร และ สุรียา คลังฤทธิ์	770
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดเปี้ย อําเภอบางบาล จังหวัดเลย โดย ศษสัทธ์ เจริญสุข ไทยโรจน์ พวงมณี นัยนา อรรถนัทธ และ วิระ อีสโร	778
การพัฒนาระบบบริการห้องพยาบาลกอนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย บุชบา สุหรณฉันทสินี ไคตรภูเวียง จันทิมา วงษ์ช่างซ้อ และ ภัทรณัฐสุดา จารุธีรพันธ์	786
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรม การนำเสนอแบบ Oral Presentation	
ผลของความเร็วอากาศกอนผ่านครีบต่ออุณหภูมิผิวและอัตราการถ่ายเทความร้อนของครีบแท่งทรงสี่เหลี่ยม โดย สุทธิชัย กัดมัน สิริศักดิ์ วิหัยน ศุภกิจ วุ่นแม่สอด และ ภูมิใจ สอาดโฉม	795
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาเทคโนโลยียานยนต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ โดย วีระยุทธ สุตสมบูรณบุญสง เหมวัฒน์ ฌนาภรณ์ เมืองมุงคุณ อภิศันย์ ศิริพันธ์ วีรพล ปานศรีนวล มนตรี เรืองประดับ และ วิทยา วงษ์กลาง	803
การพัฒนาคอนกรีตที่สามารถต้านทานกรดสำหรับประยุกต์ใช้ในฟาร์มสุกร โดย เจนศักดิ์ คชนิล อรุณเดช บุญสูง และ ปกรณ์ เกตุอินทร	811
การประมาณค่าความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยในแม่น้ำจากภาพถ่าย Sentinel-2 โดยใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น โดย จุฬาวลย์ นนตะพันธ์ และ ศิวา แก้วปลั่ง	820
การวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดินเนื้อเดียวกรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านชาววา จังหวัดน่าน โดย อรุณเดช บุญสูง เจนศักดิ์ คชนิล เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง และ ปกรณ์ เกตุอินทร	827
การประเมินการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ สำหรับการประมาณค่าดัชนีพื้นที่ใบของมันสำปะหลัง โดย ฐิติ สะวิคามิน และ ศิวา แก้วปลั่ง	836

สารบัญ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
พิธีกรรมผีเจ้านาย ชุมชนบ้านสะแกเครือ ตำบลนาฝาย อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น กับการสื่อ ความหมายทางวัฒนธรรม โดย พิพัฒน์ จำปาหวาย บริพัตร ลาดบัวขาว และ พยุงพร ศรีจันทวงษ์	843
บทบาทและคุณค่าของเรื่องเล่าเจ้าพ่อปากเหือง ต่อชุมชนชายแดนไทย-ลาว โดย พยุงพร ศรีจันทวงษ์ วรางคณา ทวีวรรณ และ พรหมพงษ์ มหพรพรหม	850
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมสู่ขวัญบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดย จีรพัฒน์ ลาดบุรมย์ อังสนา มาตา และ วรางคณา ทวีวรรณ	858
บทบาทหน้าที่และคุณค่าของพิธีกรรมปาดตึงของชาวไทยตำบลบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย จีรารวรรณ บุญเสนา ผลิกา สิมพา และ พยุงพร ศรีจันทวงษ์	865
การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมวันออกพรรษาบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย ทิพวรรณ เกียรติ์นอก ศิริธัญญา คำแพงศรี และ พยุงพร ศรีจันทวงษ์	870
วัฒนธรรมการกินน้ำผักสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กับมิติภูมิปัญญาท้องถิ่น มิติทางสังคมและ วัฒนธรรม โดย ลลิตา ศรีหาบุญมา วิภาทรชา ลายสนธิ์ และ วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล	877
บทบาทอำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการในยุคปัจจุบัน โดย พระครูสิทธิธรรมมาภรณ์ พระสิริรัตนเมธี และ พระมหาสมศักดิ์ สติสมปนโน	883
ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตจริง รหัสวิชา 303-41-14 วิชาการสัมมนา การจัดการ โดย ณิชฎพัทธ์ ลากบำรุงวงศ์	892
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดย ทนงค์ศักดิ์ ปัดสินธุ์ และ ประพันธ์ ปัดสินธุ์	897
การพัฒนาเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดคำกั๊ว อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดย พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี และ ทนงค์ศักดิ์ ปัดสินธุ์	904
การผลิตข้าวอินทรีย์ในระบบสาธารณสุขโคกสี โดย ผึ้งบุญ ขาวหินฟ้า สัจจา บรรจงศิริ และ จรรยา สิงห์คำ	913
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าคราม: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสงเปลือย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดย ขวภาพร แนนบิต กาญจนภรณ์ นิลจินดา และ วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์	921
การวิเคราะห์ภาวะแปลกแยกในซีรีส์เรื่อง แอนน์ ที่มี "น้" โดย นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ และ ชมาวีร์ ฉิมสุข ลีลาบ่าวเสียงกลอง โดย จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ สรินทร คุ่มเขต สังคม พรหมศิริ ผุสดี โกมาสถิตย์ ปรีวรรต รัตนะ และ สโรชา วัฒนสิงห์	930 938
การประดิษฐ์ชุดการแสดง “อรุณวดีชมสวน” จากบทละครนอกเรื่อง พิกุลทอง โดย ผุสดี โกมาสถิตย์ สรินทร คุ่มเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว สังคม พรหมศิริ ภัทรนันท์ บุญราโส และ มนัส บุญธรรม	946

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

หน้า

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาคน บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย พายุ แฝงทรัพย์	953
กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชน อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ไผ่ สีทะ	961
แนวทางการแก้ปัญหาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นพิตศรี ศรีเชื้อ ไทยโรจน์ พวงมณี และ ไกรสิงห์ ภมรศาสตร์	969
กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมของเยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย พัชรี วงษ์ไพโร	978
การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดย วัชรภรณ์ พรหมพลเมือง แสงอุษา ภู่มงคลสุริยา และ ณัฐรตี ภู่มงคลสุริยา	985
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย มัสยา ราชวงษ์ พนิดา ตาสี ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์ และ อมรศรี ชัยอาคม	992
การศึกษาภาษาใจ (ภาษาท้องถิ่น) เมืองโมเรห์ (เขตชายแดน) อำเภอเต่งเนาเปิล รัฐมาณีปุร์ ประเทศอินเดีย โดย อาทิตย์ ถมมา อัมภรณ์ หนุยอด และ วิโรจน์ ทองปลิว	999

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ โดย วีรวุฒิ ธรรมโสสม ปฏิเวธ บัวโคกรัง สิตานันท์ ศรีชมพล ทาริกา เครือวัลย์ และ สุชาติ บางวิเศษ	1008
องค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ โดย พัชรภรณ์ สีเบา ภูริวัจน์ ศรีแสงเมือง รวิภา ศรีวัตร วีระยุทธ เรื่องธรรม และ ศักดินาภรณ์ นันท์	1017
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย วัชรพล จันทกรบุญญ์ วีระยุทธ ปาจี ศิริินภา คำปัญญา เอนก แก้วผาง และ ศักดินาภรณ์ นันท์	1023
รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ โดย กิตติสุข บุบผาดา ธิปไตย จันทะพล ปองขวัญ จุลลา พุทธมาตย์ ยาคง และ สุชาติ บางวิเศษ	1029
ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รัตติกาล สารกอง และ บงกชรัตน์ ภูวนานา	1038
ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดย แสนย์พล อัสสภักย์ และ ศิริ ถีอาสนา	1047
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดย ทิวา ไม้เมือง และ ยืนยง ไทยใจดี	1055

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดย ยุรนนท์ บัวภา และ มีศักดิ์ แสงศิลา	1063
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดย ขวัญนก ดวงอุปมา และ ชยาگانต์ เรืองสุวรรณ	1072
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดย สุภาภักดิ์ รักษาเงิน และ มีศักดิ์ แสงศิลา	1080
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ การปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดย อานพ ทันโหศักดิ์ และ มีศักดิ์ แสงศิลา	1089
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดย ชนินทร์ อรสุญ	1098
การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย ณัฐกิจ ศรีสุโคตร และ มีศักดิ์ แสงศิลา	1106
การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดย คมกริช ทรงเย็น	1115
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานภาษาไทย ชุด ชนิดของคำและสำนวนสุภาษิตไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ปารดา เรืองแก้ว	1123
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ธนภณ ธัญญนิมมาน	1131
การสร้างแบบวัดทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 โดย นพพร ลิ่มตระกูล พชรินทร์ ชมพูวิเศษ และ มณีนุชา สุราช	1139
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะศิลปะสร้างสรรค์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ณัชฎ์พิสิษฐ์ สารละลี่ย	1147
ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้คำถาม ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย ยุภาวดี พรหมเสถียร ศิริวิมล รัศมีพิพัฒน์ และ ชนิตา รักษาวงศ์	1155
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้คำนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูกระดึง วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย สุภารักษ ยศไธสง มาริยา เถาอินปาก สมัย สายลาด และ กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร	1160

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

หน้า

การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสาร โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ภูกระดึงวิทยาคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย ญัฐธิดาวรรณ ทิพฤาตรี มาริยา เถาอินปาก และ กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร	1170
การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดย เมธาร์ตน์ กองเสนา ศิริสุตา ธนาวานิชยกุล และ มาริยา เถาอินปาก	1179
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี1 เรื่องอนุภาคในอะตอมและไอโซโทป โดยการใช้สื่อสถานการณ์ จำลองของ PhET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โดย ธนพล นนทะโคตร ณัฐวดี พรหมรักษา และ จูตินันท์ ธรรมโสสม	1188
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวนโมล มวล และปริมาตรของ แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าลี่วิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดย นิตามณี ชันทะคีรี อุทิศาวดี คำจุมพล และ จูตินันท์ ธรรมโสสม	1198
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำแสน วิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง แก๊ส โดย นิรชา นามแก้ว และ จูตินันท์ ธรรมโสสม	1207
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ชุดการทดลองเคมีแบบ ย่อส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย โดย วรดา พิลากุล และ จูตินันท์ ธรรมโสสม	1215
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผก้ามโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดย กุลธิดา พูลพัฒน์	1224
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยใช้แผนผังเวนน์ (Venn Diagram) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นัฐมน วชิระศรี ธิติยา ทำเนา เสาวภาคย์ วงษ์ไกร อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ ปารีชาติ ภูภักดี และ นิ้ม อินทะสอน	1232
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดร่วมกับวิธีสืบเสาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โดย ศภัสสร พิมพ์โคตร สมพร สิมมาสุต เสาวภาคย์ วงษ์ไกร อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ ปารีชาติ ภูภักดี และ นิ้ม อินทะสอน	1239
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหลายหลักกับจำนวน ที่มีหลายหลัก โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรงร่วมกับสื่อตารางเนเปียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบู่ไล่ โดย นนทธิชา แก้วพิกุล สุนันท์ อาจหาญ ธเนศพลร์ วสุอนันต์กุล ประวีณนุช วสุอนันต์กุล นิ้ม อินทะสอน และ ปารีชาติ ภูภักดี	1247

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

หน้า

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล โดยใช้สื่อประสมเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ลลิตา หลงน้อย ชาญชัย นันทะผา อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ ประดิษฐ์ วิชัย วัชรพงษ์ ราคาแพง และ นิมิ อินทะสอน	1254
การพัฒนามโนคติทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนสอนแบบ MCIS เรื่อง อุตสาหกรรมป่วยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ศิริลักษณ์ ผาเนตร์ อนุภูมิ คำยัง และ จูตินันท์ ธรรมโสม	1261
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและโมนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน โดย พันธุ์ทิพา คนฉลาด สุพรรณิการ์ ชนะนิล วิภา ชัยสวัสดิ์ และ ปิยะธิดา ชนะพันธ์	1270
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นนทนนท์ เพิ่มขึ้น	1275
ผลการพัฒนาชุดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมีฟชัน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช วิชางานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย คณภร นิลโสม	1281
ผลการพัฒนาครูปฐมวัยในการผลิตสื่อนิทานและเทคนิคการเล่านิทาน เพื่อจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย โดย สุชาดา หวังสิทธิเดช	1289
การพัฒนาสื่อการสอนด้านคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่องการออกแบบ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาไพทอน กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นิมิตร ตาน้อย สุรศักดิ์ ตาน้อย และ ภราดร รัชชัยพิชิตกุล	1297
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น โดย ณัฐพงศรณ์ สุวรรณรงค์ และ อรณรงค์ บุเกตุ	1305
ระบบจัดการอุปกรณ์สนับสนุนทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ดลณกรณ์ สีหะวงษ์ สุธิวัฒน์ ตาขัน และ ภราดร รัชชัยพิชิตกุล	1311
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงคาน โดย ภราดร รัชชัยพิชิตกุล สวิส กุลชัย และ ศุภวัฒน์ ทานูวัฒน์	1317
การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่น บ้านอุมง หมู่ 10 ตำบลบุสม อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย โดย รัฐศาสตร์ นามนุชย์ศรี สายสุพันธุ์ สายหลักคำ อารีรัตน์ ดาวงษา และ วีระศักดิ์ ขอมขุนทด	1322
การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่น บ้านผาแบ่น หมู่ที่ 6 ตำบลบุสม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย โดย ชลธิชา มาระเทศ ธีรนาฏ โพธิพรหม อารีรัตน์ ดาวงษา และ วีระศักดิ์ ขอมขุนทด	1331

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในการกำจัดเหา โดย ลักษณะิยา ส่งศรี กุลณัฐ บุญจันทร์ ขวัญฤทัย ลิ่นกลาง และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์	1340
การผลิตเม็ดบีดน้ำมะขามด้วยเทคนิคออยสเฟียริฟิเคชันและโพรเซนรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน โดย จิตภา นาคไทย วาทารี ไต๊ะถม อุทัยวรรณ ฉัตรธง หทัยทิพย์ ร้องคำ ทรงพรรณ สังกัทรัพย์ และ เกตุการ ดาจันทร์	1347
ฤทธิ์ในการไล่งูและกำจัดยุงของสเปรย์สมุนไพรต่อยุงรำคาญ โดย ทรรศน์มน ดวงดี ศิริลักษณ์ ฝ่ายเทศ ปนัดดา พระพา และ บุญเลี้ยง สุพิมพ์	1355
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังขุม จังหวัดหนองคาย โดย มธุรส ชลามาตย์ เตือนใจ ศิริพาหะกุล บุญเลี้ยง สุพิมพ์ ศิวารักษ์ พรหมรักษา และ นพรัตน์ พันธูวาปี	1361
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย วรียา จันทะรังษ์ วรรณรดา ศรีดี้อ ณิชูจิตา แก้วสา และ รุ่งกานต์ อินทวงศ์	1370
คุณภาพของอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ขนิษฐา สุขเย็น เนติพงษ์ กล้าหาญ วิไลพร ลาคำ คุณากร ศรีวิชัย และ สุพรรณิ พกษา การพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ด้วยทฤษฎีนิวโรบิคส์เอ็กเซอร์ไซส์ สำหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนอาวุโสศึกษานาอ้อเลย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ญาดา เขียวชัยภูมิ นิติพร ชันขวา รุ่งอรุณ เจริญกุล อังษณา อังฉกรรณ และ วิรยา วิฑูรธานี	1378
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาชุดของผู้สูงอายุในหมู่บ้านกกเต็น ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย ศิริวรรณ วงษา ดรุณี โฮมชัยยา ณาดา ศรีน้อยขาว และ วิรยา วิฑูรธานี	1394
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าในระบบออนไลน์ของนักศึกษา หญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ยุวพันธ์ ชัยจันทร์ กิ่งฟ้า พหลทัฬ บัวบุชา มหารักษิต สุรีพร สีหาบุตร และ รุ่งกานต์ อินทวงศ์	1401
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสมุนไพรท้องถิ่น จังหวัดเลย โดย สุรีพร พวงศรี ณิชูชญาภรณ์ เต้จัน ปิยนันท์ สิทธิโชติ และ รุ่งกานต์ อินทวงศ์	1410
การเจริญเติบโตของไม้สักที่มีอายุแตกต่างกัน ในพื้นที่ต้นแบบวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก้งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี โดย ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส บุญชาติ คติวัฒน์ และ ปรีดา โคนแล	1419
การใช้ประโยชน์จากไฟของชุมชนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย อรทัย จิตไธสง และ มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์	1426
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลไก่ และแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง โดย ปิยะรัตน์ เดชแพง ฤทัยจิต ชาวดร และ ภาชิตา ทุ่งศิริ	1435

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลโค และแทนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักชี โดย ทศพล ม่วงจำปา และ ภาชิตา พุ่นศิริ	1441
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลสุกร และแทนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง (<i>Brassica chinensis</i> L.) โดย ชาญวิทย์ ชนะสะแบง เจนณรงค์ ทองบุตร และ ภาชิตา พุ่นศิริ	1447
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมี มูลค่างควา และแทนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้ (<i>Brassica campestris</i> var. <i>chinensis</i>) โดย ณัชนยา ฤทธิศักดิ์ ธีญญารัตน์ ศรีบุรินทร์ และ ภาชิตา พุ่นศิริ	1453
ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค โดย เกียรติพงษ์ ไทยทวี อรัญญา หาญณรงค์ และ ชุตินันท์ เจริญชัย	1459
ประสิทธิภาพของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา โดย ภควัทร แก้วทอง เอกพล วงศ์นนทิ และ ชุตินันท์ เจริญชัย	1467
ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและน้ำส้มควันไม้ต่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรู ผักกาดเขียวกวางตุ้ง โดย ณัฐนี ภัคมี ฤทธิชัย แก้วมะณี และ ชุตินันท์ เจริญชัย	1474
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวในระบบปลูกพืชตามบนชุดดินเลย โดย ประยูร ประเทศ สมศักดิ์ พินิจดำนกลาง และ นิธิภัทร บุญปก	1480
การปนเปื้อนของเชื้อ <i>Salmonella</i> spp. ในไข่ไก่ที่วางจำหน่ายบริเวณเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ณัฐนิช เวียงผดุง และ พิทักษ์ น้อยเมธ	1487
การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพไข่ไก่ โดย สุธาสินี คุรุทธกะ ชัยพลฤกษ์ หงส์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ ศรุติวงศ์ บุญคง และ พิทักษ์ น้อยเมธ	1493
สารต้านอนุมูลอิสระจากผลสวา (<i>Manilkara zapota</i>) สายพันธุ์ไข่ห่านที่บ่มระยะเวลาต่างๆ ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา โดย นันธิดา ลิ้มเสฏฐ์ เชาวนีพร ชีพประสพ นุสมณี กาโปะ และ นูร์ฮาซีกิม มามะ	1498
องค์ประกอบหลักทางเคมีของเนื้อจระเข้สดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้ โดย อัจฉนภา สุขลิ้ม และ ปณิตดา วิชาไนต์ย์	1506
ผลของอุณหภูมิในการอบที่มีต่อคุณภาพเนื้อจระเข้แผ่นอบกรอบ โดย อัจฉนภา สุขลิ้ม และ ปณิตดา วิชาไนต์ย์	1513
การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อัลคาไลโนโปรตีเอสจากบ่อน้ำร้อน โดย เชาวนีพร ชีพประสพ และ นันธิดา ลิ้มเสฏฐ์	1519
ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกขงต้มในระหว่างการเก็บรักษา โดย จักรกฤษณ์ ทองมี ดลพร คระระออม และ ชุตินันท์ เจริญชัย	1527
ผลของกรดซิตริกต่อการลดการเกิดสีน้ำตาลในปลีหยิ่งองปรุรสบแห้ง โดย จุฬาลักษณ์ สมฤทธิ์ พิภัทร น้ำนุช เกตุการ ดาจันทา ทรงพรรณ สันข์ทรัพย์ หทัยทิพย์ ร้องคำ และ อุทัยวรรณ ฉัตรธง	1533

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
การศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณรวมฟีนอลิก และปริมาณฟลาโวนอยด์ ในสารสกัดจากใบและลำต้นของคราม โดย ทิตติยา ศรีภักดี และ อรุณฉาย อุนาศรี	1540
ปริมาณฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบ ใบครามพันธุ์ฝักตรงและพันธุ์ฝักงอ โดย กานดารัตน์ เจริญดี อธิราภรณ์ ไครอุบล และ สุธนา ถวิล	1548
การศึกษาพฤษภพทางเคมี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟาไกลูโคซิเดสจากใบและกิ่งของพืชวงศ์ Myrtaceae ได้แก่ โทะ ฝรั่ง และชมพู โดย อธิรุทธิ์ ศรียาเทพ ทวีสิน นาวารัตน์ ณัฐมล เรืองดิษฐ์ วรณิดา แก้วยี่ และ สุภาวดี เต่งหลี่	1557
การศึกษาเปรียบเทียบการผ่อนคลายความเค้นของยางธรรมชาติคอมพาวด์ที่ผสมและไม่ผสมสารตัวเติม โดยใช้เครื่องทดสอบความเหนียวนี้ โดย วาสนา หมัดล่าเตะ นุสรรา บุญคง และ วชิรินทร์ สายน้ำใส	1566
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย ภูธเนศ ศิริรัตน์ ศักรินทร์ จิตตบุตร และ จิตรภาภา คนฉลาด	1575
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง แนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย เอื้องฟ้า สุตัน ปรียาภรณ์ ภาศรี และ จิตรภาภา คนฉลาด	1583
ระบบบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนชุมชนแพศึกษา โดย กัญจนา ศรีมงคล ธนานนท์ กลิ่นแก้ว และ วิภา พรหมเทศ	1591
การพัฒนาระบบตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้กล้องเว็บแคม โดย ตันติกร โนนศรี	1600
การพัฒนาเกม เรื่อง เกมจินจาโก โดย จตุพล นามวงษ์ จิตรภาภา คนฉลาด และ สุจิตรานันท์ มังคละไชยา	1608
การพัฒนาเว็บไซต์ เช่า-ซื้อ ชุดครุย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ทอแสง พิมพ์บำรุงธรรม	1615
กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Poster Presentation	
ต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรบ้านอุ้มง ตำบลบุษม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย ประหยัด ถนิมแนบ อานนท์ ผกากรอง และ วรินทร์ธร โตพันธ์	1624
ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา บ้านสะอาดลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย พรกมล ทาคินี อานนท์ ผกากรอง และ นิกร น้อยพรม	1629
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการปลูกแก้วมังกรของเกษตรกร บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย กัลญา ลุนะหา อานนท์ ผกากรอง และ วรินทร์ธร โตพันธ์	1635
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะขามหวานของเกษตรกร ตำบลผาบึง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย ศิริวรรณ ภักดีสาร อานนท์ ผกากรอง และ ญาณินท์ ทองมาก	1642
ต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเห็ดนางฟ้า กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ดบ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ลลิตา พิมพ์ทา	1650

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Poster Presentation	หน้า
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรปลูกอ้อยบ้านนาแก ตำบลผาบึง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย บัณฑิต ถนิมแนบ อานนท์ ผกากรอง และ อนุชา วิสัยแก้ว	1658
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของพ่อค้าแม่ค้าตลาดชุมชน บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอมือง จังหวัดเลย โดย เฉลิมเกียรติ ขวากุดแก้ว อานนท์ ผกากรอง และ อนุชา วิสัยแก้ว	1664
การศึกษาพฤติกรรมและสภาพปัญหาการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา บ้านนาตุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดย นุชรี พิทักษ์ สุพรรณษา น้อยนคร และ สุวิทนา สงวนรัตน์	1672
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่กับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ กองคลังเทศบาลตำบลในจังหวัดอุดรธานี โดย มินท์ธิตา ถึงฝั่ง	1679
อิทธิพลของความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัท ในเขต จังหวัดขอนแก่น โดย บุญช่วง ศรีธรรษาภรณ์	1687
อิทธิพลของความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัท ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดย บุญช่วง ศรีธรรษาภรณ์	1696
การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกษัตริย์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ณัฐชยา อุดแสน	1703
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของสถานประกอบการ ในเขต อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี โดย มິร์ญตรี คำมา	1711
การทำเหมืองข้อมูลเพื่อทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย วรกร พิมพาคุณ	1718
การพัฒนาแอปพลิเคชันไปวัดเลย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย ขวลิต ยศสุนทร เทพฤทธิ์ น้อยสุวรรณ และ สันติ พาดิกะบุตร	1726
ระบบจัดการข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย โดย ชนิตรา สอนน้อย พลอยมยุริน คำมา ไหมคำ ต้นติปทุม ปฐมวาทิ คำทอง และ วัชรินทร์ ดีสุทธิ	1734
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีฝั้นน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดเลย โดย สาวิตรี ทองภา กุลดี มุลมัน ปฐมวาทิ คำทอง และ ไหมคำ ต้นติปทุม	1742
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว กรณีศึกษา: คณะบริหารธุรกิจและ การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ญาณกร เขตศิริสุข สุริยาวัชร ธรณี จักรกฤษณ์ ดาษตัน และ วันเฉลิม แสนชมภู	1750
ผลกระทบของการใช้แอปพลิเคชันไลน์ต่อการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย สิทธิศักดิ์ สุวรรณ	1758

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Poster Presentation หน้า

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรณีศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย โดย ปภาภัทร แสงแก้ว และ มงคล แก้วรอด	1767
ต้นทุน ผลตอบแทนของธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย จิราวดี กายาน	1776
ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้ามาเคเดเมีย บ้านหินสอ ตำบลปลาป่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย ฌपाल อุทยานรัตน์ ประภาวดี เอี่ยมแอ ไพโรลิน อินธิจักร อนันตพงษ์ แสนโง และ อุดมภรณ์ สายกระสุน	1784
การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตอิฐดินเผา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย พิมล จันทระขำ	1792
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันขายสินค้าของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Lazada และ Shopee โดย จิราภรณ์ เอี่ยมละออ วารินดา ทองสุทธิ และ เมทยา อิมเอิบ	1800
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของประชาชนในเขตจังหวัดเลย โดย กรรณิการ์ อาจแก้ว สุกัญญา บุ่งทอง และ วิไลพร ยาชามป้อม	1807
พฤติกรรมการเลือกซื้อและความพึงพอใจที่มีต่อน้ำดื่มบรรจุขวดตรา LRU ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย โดย สถาพร ยิ้มวิทยา และ สาธิตา กลิ่นสุคนธ์	1816
การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร กรณีศึกษา: บ้านดอนบม หมู่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย อภิรดี คำไล่ และ สุภาวดี มอญขาม	1824
แนวทางการจัดการความปลอดภัยกิจกรรมทางน้ำของผู้ประกอบการแพห้วยกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย เจนจิรา ชากักดี ฐิติพร ถิ่นคำบัง ลักขณา ไชโชคดี และ สัญชัย เกียรติทรงชัย	1833

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรม การนำเสนอแบบ Poster Presentation

การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดด้วยโปรแกรม GNU/OCTAVE โดย จักรกฤษณ์ เคลือบวัง	1841
การศึกษาสมรรถนะของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้อวตอร์บลิคสำหรับสะสมความร้อนชนิด การพาความร้อนแบบบังคับ โดย ตั้งเฮง ยนต์สถิตย์กุล และ อภิวัฒน์ เพชรวงศ์	1846
ศึกษาการทำงานหุ่นยนต์เดินตามเส้นสีดำพื้นขาว โดย อภิชาติ แสนนาม	1854
การศึกษาอัตราการก่อตัวของปูนซีเมนต์ผสมซีเถ้าจากกล้วยน้ำว้าและซีเถ้าจากกล้วยหอม ในเขตพื้นที่จังหวัด เลย โดย จักรพรรดิ จันเส นุจจารีย์ แสงขาว สุกัญญา ตีอุดมจันทร์ และ วันชาติ สุพรรณพิทักษ์	1863
เครื่องแยกขนาดเศษพลาสติก โดย วายากร อุดมโกชน เดชา วงศ์แก้ว โพธิ์ทอง ปราณิตพลกรัง ชยพล จิตสีดา ประภัสสร โคตรมงคล และ อีระนัย อุทัย	1870